

ผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	แผนงาน	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัย	๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๙ ราย ได้รับองค์ความรู้	ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้จากการเข้าร่วมอบรมแล้วนำไปปฏิบัติที่โรงฆ่าสัตว์ ทำให้เนื้อสัตว์ที่ได้มีความปลอดภัย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ ได้เพิ่มพูนความรู้สามารถนำไปปฏิบัติ และบังคับใช้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจที่ตรงกัน	ผู้ประกอบการบางราย อาจมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้และสามารถชี้แจงเงื่อนไขข้อตกลง หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
		๒. เพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงการผลิตเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย	๒. โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓๗ แห่ง ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมิน และแนะนำการปฏิบัติที่ดีในโรงฆ่าสัตว์		
		๓. เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคเนื้อสัตว์มีความมั่นใจในคุณภาพของเนื้อสัตว์	๓. การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และพื้นที่เสี่ยงไม่พบการระบาดของโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่		
		๔. เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการทานเนื้อสัตว์			
๒	การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ	๑. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และมีทิศทางเดียวกัน	๑. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ/ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรจัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง	การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ ทำให้มีทิศทางการทำงานเดียวกัน และการจัดทำคลังเสบียงอาหารสัตว์ในพื้นที่จำนวน ๒ แห่ง นั้น สามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเสบียงอาหารสัตว์ อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที	ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเบิกคลังเสบียงอาหารสัตว์ อาจมีการเบิกจ่ายก่อนที่จะเกิดภัย ดังนั้นจึงต้องจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายและการทดแทน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้คลังเสบียงผิดวัตถุประสงค์
		๒. เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	๒. จัดเตรียมจุดอพยพในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทั้ง ๒๐ อำเภอ		
		๓. เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที	๓. จัดทำคลังเสบียงอาหารสัตว์ ๒ แห่ง คือ อำเภอเมยวดีและอำเภอทุ่งเขาหลวง		

ผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่	แผนงาน	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓	การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ระบาดสัตว์ (โค- กระบือ)	<p>๑. เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดโรค ระบาดสัตว์ และการแพร่กระจายในวงกว้าง ของโรคระบาดสัตว์</p> <p>๒. เพื่อลดความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ที่อาจเกิดจากการระบาดของโรคระบาด สัตว์</p>	<p>๑. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ๒๐ อำเภอ ได้รับข่าวสารการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคระบาด สัตว์ในโค-กระบือ</p> <p>๒. โคและกระบือของเกษตรกรได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ จากยอดวัคซีนที่ ได้รับการจัดสรรรวมทั้งหมด ๒๗๒,๒๗๐ โด๊ส โค-กระบือที่ได้รับการฉีดวัคซีนรวม ๒๕๕,๒๘๐ โด๊ส วัคซีนสูญเสียรวม ๑๖,๙๙๐ โด๊ส</p> <p>๓. การเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออก จากพื้นที่ โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง โรคปากเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปติซีเมีย จำนวน ๗๒,๔๕๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. รับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบป้องกันโรค ในโคเนื้อ ได้ตรวจรับรองฟาร์มเลี้ยงโค-กระบือ รายใหม่ จำนวน ๒๐ ราย และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบป้องกันโรคในโคเนื้อ ต่ออายุ จำนวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่อย่าง ท่วงถึง และมีการแจ้งเตือน ทำให้ เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมีการ ผนึกกำลังฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ ทำ ให้สามารถป้องกันและลดโอกาสการ เกิดโรคระบาดสัตว์ได้ และเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์มีความมั่นใจในการป้องกัน โรค อีกทั้งยังให้ความร่วมมือในการ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ</p>	<p>การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ระบาด จะไม่สามารถฉีดใน ลูกสัตว์ที่เกิดใหม่ได้ ดังนั้น ต้องอาศัยการดูแล การ สังเกตอาการของลูกสัตว์จาก เกษตรกรผู้เลี้ยง เพื่อจะได้ แจ้งข้อมูลการเกิดโรคให้แก่ เจ้าหน้าที่ และสามารถ รักษาได้อย่างทันท่วงที</p>
๔	โครงการส่งเสริม การผลิตสัตว์	<p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ พัฒนานองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการ ผลิตปศุสัตว์</p> <p>๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน การผลิตได้</p> <p>๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรสามารถมี รายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร จำนวน ๑,๐๐๐ ราย และอาสาปศุสัตว์ จำนวน ๒๐ ราย</p> <p>๒. จัดศึกษาดูงานให้เกษตรกร และอาสาปศุสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการฟาร์ม</p> <p>๓. สนับสนุนวัสดุเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน ๑,๐๐๐ ราย</p>	<p>เกษตรกรได้รับองค์ความรู้จากการ เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งอาสาปศุสัตว์ ยังได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ เนื่องจากอาสาปศุสัตว์อยู่ในพื้นที่ และใกล้ชิดกับเกษตรกร จึงเป็นผลดี ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ และช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปศุ สัตว์ในการขอรับความช่วยเหลืออื่นๆ</p>	<p>เกษตรกรบางราย อาจจะไม่สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด แต่ มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ดูแลอย่าง ใกล้ชิดและให้คำปรึกษาทำ ให้การจัดการฟาร์มการ เลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพ มากขึ้น</p>